

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT&HT

Tam Đường, ngày tháng năm 2020

V/v triển khai thực hiện Công điện số
949/CD-TTg ngày 21/7/2020 của Thủ tướng
Chính phủ trên địa bàn huyện Tam Đường

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội; đặc biệt là các tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô. Nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn là do hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông của lái xe, chủ xe như vi phạm tốc độ, vi phạm quy định về thời gian lái xe, sử dụng xe ô tô không đủ Điều kiện để kinh doanh vận tải...

Căn cứ Công văn số 1499/UBND-KTN ngày 27 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Công điện số 949/CD-TTg ngày 21/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, UBND huyện yêu cầu:

1. Công an huyện

Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ đến người dân; thường xuyên thực hiện công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, chiến sỹ để nâng cao trình độ năng lực trong thi hành nhiệm vụ.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, sử dụng phương tiện quá niên hạn, quá thời gian kiểm định.

Bổ trí lực lượng tuần tra, kiểm soát để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao như: QL4D, QL32, Tỉnh lộ 136. Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vận tải; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Phối hợp với Công an huyện, các cơ quan là thành viên Ban An toàn giao thông huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho nhân dân, các chủ vận tải trên địa bàn về các quy định về An toàn giao thông khi điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ. Chỉ đạo khắc phục các vị trí mặt đường bị hư hỏng cục bộ, sạt lở ta luy do mưa, lũ, kiểm tra, lắp đặt bổ sung biển báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cao, có biện pháp khắc phục kịp thời các vụ tai nạn giao thông trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, Ban An toàn giao thông huyện tăng cường kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện, đặc biệt là phương tiện trở khách đường bộ; kịp thời phát hiện và đình chỉ hoạt động của các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; phối hợp với các cơ quan truyền thông, tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Đài Truyền thanh - Truyền hình và Cổng thông tin điện tử của huyện. Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, loa phát thanh, sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh, ảnh, các hội thi về chủ đề an toàn giao thông.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về kinh doanh vận tải hàng hóa đối với chủ xe, chủ hàng, chủ doanh nghiệp và lái xe; tuyên truyền và cảnh báo người tham gia giao thông không sử dụng các dịch vụ vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải không tuân thủ các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông như: Không có phù hiệu, biển hiệu xe, không có thiết bị giám sát hành trình, không có vé xe, hợp đồng vận tải không có nội dung thể hiện quyền lợi về bảo hiểm đối với hành khách..., kịp thời phản ánh thông tin cho các cơ quan chức năng theo các số điện thoại đường dây nóng để kịp thời xử lý; tuyên truyền mọi người thắt dây an toàn khi đi xe ô tô...

4. Các thành viên Ban an toàn giao thông huyện

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn huyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kịp thời tham mưu các giải pháp nhằm đảm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải trên địa bàn huyện.

5. UBND các xã, thị trấn

Tuyên truyền sâu rộng tới Nhân dân tuân thủ Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ quy định, thực hiện đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy.

Tuyên truyền vận động các tổ chức đoàn thể và nhân dân tổ chức phát quang, dọn cỏ, sửa chữa nhỏ những vị trí hỏng hóc cục bộ trên các tuyến đường liên bản, nội bản và trên hành lang các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống lấn chiếm, cưỡng chế, dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép; quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ các tuyến quốc lộ 4D, QL32, tỉnh lộ 136, đường huyện trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện . / .

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Trang Trọng

